

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้นำเสนอ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. สมมติฐานการศึกษา
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
5. สถิติที่ใช้ในการศึกษา
6. สรุปผลการศึกษา
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะ



วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดให้ประชาชนบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 หมู่บ้าน จำนวน 6,816 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในเขตตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 17 หมู่บ้าน จำนวน 378 คน โดยใช้การคำนวณตามสูตรของยามานะ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หมู่บ้านที่อยู่อาศัย

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 9 ด้าน 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และ 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร โดยแบ่งระดับของปัญหาเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ ลีเคิร์ท กำหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 33 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 ด้าน

สถิติที่ใช้ในการศึกษา

ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมด 378 ชุด โดยนำมาจัดหมวดหมู่และบันทึกคะแนนแต่ละข้อแต่ละคนในแบบรหัส นำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งพิสูจน์สมมติฐานดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป บรรยายคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา ข้อ 1 เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการดำเนินงาน จำแนกกลุ่มตาม หมู่บ้านที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ศึกษาจะทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา ข้อ 3 ประมวลข้อเสนอนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้การวิเคราะห์สรุปประเด็นเนื้อหาแล้วแจกแจงความถี่ และใช้การพรรณนาความ

สรุปผล

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผลดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 7 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการจัดให้

มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ระดับน้อยที่สุด 2 ด้านคือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันโดยรวม พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงลำดับตามความถี่จากมากไปน้อย 5 อันดับแรก คือ อยากให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบจัดการขยะที่ดี บริเวณถนน และที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดทำโครงการป่าชุมชน ปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มา สะดวกและปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีภาชนะรองรับขยะทุกครัวเรือน และอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดหาที่ทิ้งขยะ

อภิปรายผล

สมมติฐานที่ 1 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาคำความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นไปได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 อย่างเต็มที่ มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้กับประชาชน เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เป็นประจำ องค์การบริหารส่วนตำบล มีการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาตำบล ฯลฯ เป็นประจำ มีการส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลอย่างต่อเนื่อง จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนก่อนเกณฑ์ จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง มีการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น มีการแจกเบี้ยยังชีพ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

แต่ด้วยในการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น งบประมาณและบุคลากรในการปฏิบัติงานมีผลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างมาก จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นใหม่ งบประมาณที่ทางภาครัฐสนับสนุนมาก็มีจำกัด การที่จะจัดเก็บภาษีก็ได้ในปริมาณน้อย ซึ่งแตกต่างจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ทำให้การดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละปีได้ไม่มากนัก โดยเฉพาะ การจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ การขุดลอกทำความสะอาดแหล่งน้ำ การจัดกิจกรรมรณรงค์ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เช่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การรณรงค์ป้องกันโรคที่สำคัญ เช่น โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปประเพณี ชาติ

ความต่อเนื่อง

ผลการศึกษพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวัตติ สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจักษ์ วงศ์ปัญญา (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ว่าประชาชนพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลมาก่อน และได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่และบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับดี ส่วนประชาชนมีความรู้ดังกล่าวในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ฐระธรรม (2551 : 80-82) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ระดับความความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุณี พิมพ์จำปา (2551 : 79) ได้ทำการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระดับความคิดเห็นพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง

ไม่สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ พิชัย วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนฉาย ผลเรื่อง (2551 : 80) ได้ทำการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลคลองขาม พบว่ามีการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรา ณ ร้อยเอ็ด (2551 : 97) ได้ทำการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่า

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นถ่านกำหนด จึงทำให้การดำเนินงานเกิดการกระจุกตัวและไม่กระจายตามที่ควรจะเป็น

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เหมือนกันแต่ปัญหา และความต้องการของประชาชนที่จำเป็นเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน จะเห็นได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีจัดการเกี่ยวกับระบบกำจัดขยะอย่างเป็นรูปธรรม การจัดทำมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคที่สำคัญ เช่น โรคฉี่หนู การส่งเสริมให้มีการจัดเวทีประชาคม เช่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดกิจกรรมรณรงค์ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง ฯลฯ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ร่วมกับหน่วยงานอำเภอในการจัดงานบุญข้าวคูณลาน ฯลฯ มีการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ เช่น ก่อสร้างถนนไว้ฝุ่น ฯลฯ และการจัดงบประมาณดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อาจไม่ทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงว่าต้องการให้ดำเนินงานในด้านใดบ้าง การดำเนินงานจึงอยู่ในลักษณะเท่าเดิม และอาจเกิดจากองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ ส่งผลให้ระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกรัก หักสนคดี ความเชื่อและค่านิยมของแต่ละบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ เรื่องราว หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่ประสบในสังคม โดยมีพื้นฐานมาจากภูมิหลังทางสังคม ความรู้ ประสบการณ์ และภาพแวดล้อมต่างๆ ของบุคคลนั้น โดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว

ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับการวิจัยของ ประณีต ทนน้ำ (2551 : 93) ได้ทำการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีสถานภาพหมู่บ้านแตกต่างกัน การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ ไพวรรณ อุปลี (2552 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตำบลเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอาชีพพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

ในการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลข้อเสนอแนะบางประการอันอาจเป็นประโยชน์ ดังนี้

- 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีระบบจัดการขยะที่ดี บริเวณถนน และที่สาธารณะ
- 1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดทำโครงการป่าชุมชน
- 1.3 ปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ในการสัญจรไป – มา สะดวกและปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

- 1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีภาชนะรองรับขยะทุกครัวเรือน
- 1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดหาที่ทิ้งขยะ
- 1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องเช่น บุญบั้งไฟ ลอยกระทง กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นประจำทุกปี
- 1.7 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมให้มีการจัดเวที
ประชาคม ในการจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประชาชน
- 1.8 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า
- 1.9 ควรมีการทำเนิงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
ทุกปี
- 1.9 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพที่ได้มาตรฐาน และถังดับเพลิง
อย่างเพียงพอ
- 1.11 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อย่างต่อเนื่องทุกปี
- 1.12 ควรเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันโรคติดต่อให้มากขึ้น
- 1.13 องค์การบริหารส่วนตำบลมีการสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักเรียนในเขต
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- 1.14 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดทำร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
- 1.15 ควรมีการเพิ่มงบประมาณด้านในการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ให้มากขึ้น
- 1.16 องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบำรุงรักษาป่า
- 1.17 องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้บุคลากรออกให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึง เช่นการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
- 1.18 ควรมีการตั้งด่านตรวจและเข้าเวรภายในหมู่บ้าน
- 1.19 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมกิจกรรมของ เด็ก และ
เยาวชนให้มากขึ้น
- 1.20 อยากให้ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนอย่างเพียงพอ
- 1.21 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรี เช่น
การส่งเสริมอาชีพ ให้มากขึ้น

1.22 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มากขึ้น

1.23 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือ กิจกรรมที่ดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนตำบลหนองหินถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.3 วิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY